
สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม 
ในการดำเนนิงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
 

 ตามที่ อบต.โคกหินแฮ่ ได้จัดให้มีเวทีประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 15 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 เพ่ือเสนอโครงการตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ นั้น 
 เมื ่อ ว ันที ่ 16 มกราคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้ดำเนินการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เพื่อดำเนินการพิจารณาโครงการประชาคม เพ่ือ
ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/๒๕๒๗  ดังนี้ 
 ชื ่อโครงการ โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื ่อจัดทำ
แผนพัฒนา ท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/๒๕6๗   
 1. วันเดือนปี ท่ีดำเนินการ : วันที่ 16 มกราคม 2567 
 2. สถานที่ดำเนินการ : ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ 
 3. ประเด็น/เรื่องในการมีส่วนร่วม 
  3.1 การเสนอโครงการพัฒนา จากปัญหาความต้องการของประชาชน  (ส่วนราชการ 
หน่วยงาน และผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน) 
  3.2  การพิจารณาโครงการพัฒนา จากกิจกรรมปัญหาความต้องการของประชาชนที่เสนอ 
(จากประชาคมหมู่บ้าน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) แผนหมู่บ้าน/แผนชุมชน) 
  3.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ ่มจังหวัดและจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการใน
ยุทธศาสตร์ ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง 
  3.4 กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด 
 4. สรุปข้อมลูของผู้มีส่วนร่วม 
  1. นายภักดี สุขรี  ตำแหน่ง  นายก อบต.   
  2. นายครสวรรค ์ฤทธิกร  ตำแหน่ง  รองนายก อบต. 
  3. นายชาญเดช ถานัน  ตำแหน่ง  รองนายก อบต. 
  4. นายชัยชนะ ยะไว  ตำแหน่ง   ส.อบต.หมู่ที่ 7 
  5. นายคงไทย บุตรดี  ตำแหน่ง  ส.อบต.หมู่ที่ 9 
  6. นายนันทวัฒน์ จิตมาตย์ ตำแหน่ง  ผู้แทนภาคราชการ 
  7. พ.ต.ท.บุญรักษ์ เชิดชู  ตำแหน่ง  ผู้แทนภาคราชการ 
  8. นางเยาวเรศ บัวชุม  ตำแหน่ง  ผู้แทนภาคราชการ 
  9. นางธิดารัตน์ ถานัน  ตำแหน่ง  ผู้แทนประชาคม 
  10. นายวิรัตน ์ ทามนตรี  ตำแหน่ง  ผู้แทนประชาคม 
  11. นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงค์  ตำแหน่ง  ปลัด อบต. 
  12. นางธนภร ทิพย์วงค์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด  
 



 5. ผลจากการมีส่วนร่วม 
  5.1 ประชาชนตำบลโคกหินแฮ่มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการตลอดจน
กำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม 
  5.2 โครงการที่เสนอขึ้นใหม่ ที่ประชุมมีมติให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 
2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/๒๕๒๗   
  5.3  การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานตรงการที่นำสนอจาก
ความต้องการนำไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำไปพัฒนาทางด้านต่าง ๆ เช่นด้านโดรงสร้างพ้ืนฐาน ด้าน
คุณภาพชีวิต ด้านการศึกษาและด้านอ่ืน ๆ 

 

Qr Code แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/๒๕๒๗ 
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บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ 

ครั้งที่ 3/2567 
วันที่  16   เดือน มกราคม  พ.ศ.2567 

ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ 
ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 

********************** 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.  

ผู้มาประชุม 
1. นายภักด ี  สุขรี  ตำแหน่ง  นายก อบต.   
2. นายครสวรรค์ ฤทธิกร  ตำแหน่ง  รองนายก อบต. 
3. นายชาญเดช  ถานัน  ตำแหน่ง  รองนายก อบต. 
4. นายชัยชนะ  ยะไว  ตำแหน่ง   ส.อบต.หมู่ที่ 7 
5. นายคงไทย  บุตรดี  ตำแหน่ง  ส.อบต.หมู่ที่ 9 
6. นายนันทวัฒน์ จิตมาตย์  ตำแหน่ง  ผู้แทนภาคราชการ 
7. พ.ต.ท.บุญรักษ์ เชิดชู  ตำแหน่ง  ผู้แทนภาคราชการ 
8. นางเยาวเรศ  บัวชุม  ตำแหน่ง  ผู้แทนภาคราชการ 
9. นางธิดารัตน์  ถานัน  ตำแหน่ง  ผู้แทนประชาคม 
10. นายวิรัตน์  ทามนตรี  ตำแหน่ง  ผู้แทนประชาคม 
11. นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงค ์ ตำแหน่ง  ปลัด อบต. 
12. นางธนภร  ทิพย์วงค์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายอัครเดช  ศิริพงษ์  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

เมื่อถึงเวลานายภักดี   สุขรี ตำแหน่ง นายก อบต.โคกหินแฮ่ เป็นประธานในการประชุมได้กล่าว 
เปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระ  ดังนี้  
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายภักดี   สุขรี 1.1   ตามท่ีผมไดเ้ชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาในวันนี้ ผมก็อยากทำตาม  
  ประธานฯ นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาไว้ ซึ่งมีบริการสาธารณะ ต่างๆ แต่ในการประชุมในวันนี้เรามี

การพิจารณาร่างเกี่ยวกับการ เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาฯ พ.ศ.2566 – 
25670 ครั้งที่ 3/2567 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบครับ 
นายอัครเดช  ศิริพงษ์    ตามท่ี ทาง อบต.โคกหินแฮ่ ได้รับโครงการจากประชาคม หมู่บ้าน ทั้ง 15 หมู่  
   นักวิเคราะห์ฯ เราก็ได้รวบรวมโครงการจากที่ประชุมประชาคมทั้งหมด นำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ

กับแผนพัฒนาฯ ทีเ่รามีอยู่ ถ้าโครงการไหนที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ แล้วเราก็ไม่มีความ 
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จำเป็นที่เพ่ิมเติมแผนฯ แต่ถ้ายังไม่มีเราก็ได้ทำการเพิ่มเติมแผนฯ ให้ ถ้าโครงการไหนที่ 
เป็นโครงการใช้งบประมาณมากเกินกำลังของ อบต.โคกหินแฮ่ เราก็จะจัดโครงการลง
ในโครงการที่เกินศักยภาพเพ่ือของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนมาพัฒนา รายละเอียด
โครงการจากการประชาคมปรากฎตามเอกสารแนบท้าย 

   
นายเกษมศักดิ์   ทิพย์วงค์  โครงการที่อยากจะเพ่ิมเติมอะไรที่นอกเหนือจากแผนในเอกสารที่ได้แจกไปนั้น 
         ปลัด อบต. สามารถเพ่ิมเติมได้ แจ้งในที่ประชุมได้เลยนะครับ 
นายภักดี   สุขรี  ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเปิดอ่านดูโครงการต่างๆ ว่าครอบคลุมแล้วหรือ 
  ประธานฯ ยังนะครับ หรือว่ามีโครงการใดไม่ถูกต้อง ท่านก็สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบได้ จะได้

แก้ไขให้ครับ 
นางเยาวเรศ  บัวชุม  โครงการทีป่รากฏในร่างแผนพัฒนาฯ นี้ได้ครอบคลุมตามนโยบายของท่าน 
 ผู้แทนภาคราชการ แล้วหรือยังค่ะ 
นายภักดี   สุขรี  โครงการที่ได้ปรากฏในร่างแผนพัฒนาฯ ได้ครอบคลุมตามนโยบายเรียบ 
  ประธานฯ ร้อยแล้วครับ 
นางเยาวเรศ  บัวชุม  ดีแล้วค่ะ อยากให้ท่านทำตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ค่ะ 
 ผู้แทนภาคราชการ 
นายภักดี   สุขรี  โครงการต่างๆ ก็เคยเสนอไปของบประมาณจากที่อ่ืนแต่ตอนนี้ก็ได้ตกไป 
  ประธานฯ เช่น ด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมอาชีพ  โคกหินแฮ่โมเดล เป็นต้น  
ทีป่ระชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุม  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
นายภักดี   สุขรี  คือว่าเราได้มีการเตรียมจะปรับแผนพัฒนาของ อบต.โคกหินแฮ่ ซึ่งการปรับ 
   ประธานฯ แผนฯ นั้นมีขั้นตอนอย่างไร และมีอะไรบ้าง เดี๋ยวขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านแผน

ฯ อธิบายให้คณะกรรมการฯ ทราบ เลยนะครับ 
นายอัครเดช   ศิริพงษ์  เรียนประธานกรรมการพัฒนาฯ และคณะกรรมการทุกท่าน ก่อนอื่นผมต้องขอ 
     นักวิเคราะห์ฯ อธิบายก่อนนะครับเพ่ือทำความเข้าใจก่อนนะครับ ในการปรับแผนของเราจะมีอยู่ 3 

อย่างดังนี้ 1) การแก้ไขแผนฯ 2) การเพิ่มเติมแผนฯ 3) การเปลี่ยนแปลง 
 แต่ละอย่างมีเงื่อนไขและวิธีการที่แตกต่างกันเริ่มจากการแก้ไขแผนฯ  
 ในการแก้ไขแผนจะใช้ได้ในกรณีที่แผนพัฒนาฯนั้นมีเนื้อหาข้อความที่ผิดพลาดเล็กน้อย 

ไม่กระทบต่อสถานที่ในการปฏิบัติงาน ปริมาณงาน หรือเป็นการเป็นการเปลี่ยนปีที่จะ
ดำเนินการ เป็นต้น ในกรณี เช่นนี้สามารถแก้ไขได้โดยเป็นอำนาจของผู้บริหาร
ดำเนินการได้เลย ในการเพ่ิมเติมแผนฯนั้น จะใช้ในกรณีที่โครงการที่ผู้บริหารอยากจะ
ดำเนินการนำมาจัดทำงบประมาณ หรือประสานแผนไปยังหน่วยงานอ่ืนในกรณีที่
โครงการนั้นเกินศักยภาพ แต่โครงการนั้นไม่มีในแผนพัฒนาฯ ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการ
ในการเพ่ิมเติมแผนฯ ซึ่งจะต้องมีการประชุมประชาคม ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนฯ และประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือเสนอผู้บริหารนำเข้าให้สภา 
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องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาแล้วจึงประกาศใช้เป็นแผนเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่.../ปีงบประมาณส่วนการเปลี่ยนแปลงแผนฯ ก็มีขั้นตอนที่คล้ายๆกันกับเพ่ิมเติม
แผนฯ ต้องมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ผมยกตัวอย่างเพ่ือให้จะได้เข้าใจง่าย
ขึ้นนะครับ ถนนสายหนึ่งมีความกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร แต่พอจะจัดทำ
งบประมาณ มีเงินเหลือก็เลยอยากจะทำถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร จะทำ
ไม่ได้เลยถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแผนฯ ดังนั้นจึงต้องทำการเปลี่ยนแปลงแผนฯ ให้
สอดคล้องกับปริมาณงานจริง แต่ถ้าจะทำถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร กรณีนี้ไม่
ต้องเปลี่ยนแปลง สามารถดำเนินการได้เลย เพราะอยู่ในกรอบของแผนฯ ไม่เกินแผนฯ 
จึงไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงแผนฯ     

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
นายภักดี   สุขรี กล่าวขอบคุณต่อที่ประชุมและจะแจ้งเรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาห้าปีขององค์กา 
     ประธาน บริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ทีอ่นุมัติแล้ว ซึ่งเป็นการประกาศโดยเปิดเผยให้ทราบต่อไป  
ที่ประชุม รับทราบ  
ประธาน กล่าวปิดการประชุม 

 ปิดประชุม  เวลา  12.00  น. 

 
  
    (ลงชื่อ)      อัครเดช    ศิริพงษ์    ผู้บันทึก 
                 (นายอัครเดช    ศิริพงษ์)  
        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 

 

(ลงชื่อ)             ภักดี   สุขร ี       ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
                  (นายภักดี   สขุรี) 
     ประธานกรรมการพัฒนาตำบลโคกหินแฮ่  
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ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.โคกหินแฮ ่
เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา 2566 -2570 (ครัง้ที ่3/2567) 

 

 


